

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๕๐.๐๑/๒๕๖๗



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “๓๐ บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว”

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ทุกแห่ง/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง/
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย กรอบการพัฒนาระบบ ๓๐ บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีนโยบายเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ด้วยการสร้างและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ยกกระดับ “นโยบาย ๓๐ บาทรักษาทุกโรค” ให้ครอบคลุม มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประชาชนจะได้รับความสะดวกมากขึ้นด้วยบริการพื้นฐานใกล้บ้าน ประชาชนไม่ต้องลำบากเดินทางไกลเข้าไปโรงพยาบาลในเมือง ลดความแออัด และลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ นำไปสู่ นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยนายชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้ “นโยบาย ๓๐ บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” เป็นนโยบายเร่งด่วนและสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มคุณภาพ เพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชน โดยมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจากหน่วยบริการทุกระดับและทุกสังกัด นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “๓๐ บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” ของหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

๑. ขอให้ดำเนินโครงการภายใต้ชื่อ “๓๐ บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด Logo เพื่อใช้ในการดำเนินงานได้ที่ <https://id.moph.go.th/about>

๒. ขอให้พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจากหน่วยบริการ กับระบบของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกแห่ง สำหรับหน่วยบริการที่ไม่สามารถพัฒนาระบบบันทึกข้อมูล สามารถใช้งานระบบพร้อม Station, สอน.บัดดี้ และระบบอื่น ๆ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจากหน่วยบริการได้

๓. ขอให้พิสูจน์และยืนยันตัวตนผู้รับบริการ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการทางการแพทย์ และสุขภาพที่หน่วยบริการทุกแห่ง และลงทะเบียนผู้ให้บริการ (Provider ID) เพื่อจัดเก็บข้อมูลบุคลากรที่เป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข และนำไปใช้กับแพลตฟอร์มของกระทรวงสาธารณสุข


๔. ขอให้พัฒนาระบบบริการเพื่อการให้บริการประชาชน ประกอบด้วย ประวัติสุขภาพ อิเล็กทรอนิกส์ สมุดสุขภาพประชาชน ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล ใบสั่งยา/แล็บ การแพทย์ทางไกลและเภสัชกรรมทางไกล การนัดหมายออนไลน์ บริการรับ-ส่งยาทางไปรษณีย์ และการเบิกจ่ายกับกองทุนสุขภาพ

๕. ขอให้ประชาสัมพันธ์...

๕. ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้งาน LINE Official Account หมอพร้อม และ หมอพร้อม Application เพื่อเข้าถึงบริการทางการแพทย์และข้อมูลสุขภาพของตนเอง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงศธร พอกเพิ่มดี)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย

ได้ที่ <https://moph.cc/X3QhMqfl8>

สำนักสุขภาพดิจิทัล

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๒๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bdh.data@gmail.com